

1

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HOÀNG HỢP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VP *Hoàng Hợp, ngày 05 tháng 01 năm 2024*
(V/v thực hiện các nhiệm vụ trước,
trong và sau Tết Nguyên đán
Giáp Thìn năm 2024)

Kính gửi: Trưởng các ban ngành đoàn thể, Công an xã, cán bộ, công chức, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường học, Trưởng trạm y tế, Chủ tịch HĐQT HTX DVNN, Giám đốc các HTX, Trưởng các Làng văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND Huyện Hoàng Hoá về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chỉ thị số 30- CT/HU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những tuần đầu, tháng đầu năm và tổ chức cho nhân dân trong xã đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trưởng trạm y tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX DVNN, Giám đốc các HTX, Các đồng chí Cán bộ, Công chức, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các làng văn hóa trên địa bàn xã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng, đảm bảo các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để khuyến cáo cho nhân dân gieo mạ đúng kỹ thuật, chăm sóc mạ để cấy đúng theo kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023-2024. Vận động nhân dân cấy hết diện tích không bỏ ruộng hoang, đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ. Chỉ đạo tổ máy cày giải phóng đất, khẩn trương làm dầm ngâm đất, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để xuống đồng cấy lúa chiêm xuân khi tuổi mạ và nhiệt độ cho phép. Áp dụng tiêu chuẩn ViệtGap vào sản xuất rau màu, tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp chống rét, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục chăn nuôi tái đàn gia súc, gia cầm sau dịp Tết, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi khi thị trường có lợi cho nông dân.

2. Kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người không đảm bảo mức sống tối thiểu có nguy cơ mất bữa, thiếu đói, không có Tết, vận động anh em họ hàng, bà con trong thôn xóm giúp đỡ

chia sẻ. Trường hợp quá khả năng của thôn thì lập danh sách báo cáo về UBND xã để có kế hoạch hỗ trợ cho đối tượng khó khăn ăn Tết, nhằm đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

3. Tổ chức thăm hỏi, tọa đàm động viên, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, con em về quê đón Tết, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024, nhằm động viên toàn dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui tươi, tiếp tục cống hiến thật nhiều để xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

4. Tổ chức trang trí cổng chào, các khu di tích, nhà văn hoá thôn, các cơ quan đơn vị, treo băng zôn, khẩu hiệu. Thông báo toàn dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán để mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan đơn vị. Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải để xử lý tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan trong dịp Tết, tạo cảnh quan sạch sẽ, văn minh để nhân dân đón Tết. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, viếng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ, dâng hương các khu di tích, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ lễ hội đầu xuân đảm bảo có ý nghĩa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, song phải tiết kiệm, lành mạnh, không có biểu hiện mê tín dị đoan, đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi nhằm quan tâm, động viên đến người cao tuổi, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quê hương; gắn với thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch.

5. Công an và Ban chỉ huy quân sự xã triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm buôn bán, tàng trữ sử dụng các loại pháo không đúng quy định, vi phạm an ninh trật tự, cờ bạc, say rượu, bia, điều khiển xe mô tô, xe máy gây rối trong dịp Tết. Giải toả các điểm che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, các trường hợp say rượu bia tham gia giao thông, chở quá số người theo quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông, chống người thi hành công vụ. Quản lý các đối tượng đang được giáo dục tại xã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đẩy mạnh hoạt động của các khu dân cư tự quản, đoạn đường tự quản, các tổ an ninh xã hội để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn

thôn, cơ quan đơn vị. Phát động toàn dân tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác quản lý cư trú, đặc biệt là quản lý người nước ngoài, công dân từ nước ngoài trở về địa phương ăn Tết; phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

6. Thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành Giáo dục về dạy – học; Phân công cán bộ, giáo viên trực cơ quan đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị giáo dục của nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, gắn với giáo dục mũi nhọn.

Tuyên truyền vận động toàn dân, học sinh, thanh niên hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước các quy định của địa phương. Tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, không mua bán sử dụng pháo trái phép. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có người say rượu, bia gây gỗ gây mất an ninh trật tự, cờ bạc để dẫn đến những vi phạm, tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết. Đưa tin biểu dương những tập thể, cá nhân, con em xa quê trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và ủng hộ quê hương xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thôn kiểu mẫu góp phần xây dựng xã Hoàng Hợp thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

7. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết của Đảng và HĐND xã đã đề ra. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Quan tâm thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất bữa.

8. Phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại các nhà văn hoá, trường học, khu di tích, nghĩa trang nhân dân; trồng hoa trên các tuyến đường giao thông để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, các điểm trồng cây phải được bố trí đúng quy hoạch theo hướng dẫn của UBND xã, Ban vận động xây dựng các làng văn hoá, lãnh đạo các nhà trường, đơn vị. Duy trì và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 145 của UBND huyện Hoàng Hóa.

9. Hợp tác xã dịch vụ Điện năng tổ chức trực tại cơ quan, đơn vị, kiểm tra hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn không có cháy nổ và tai nạn điện trong dịp Tết. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hợp lý, hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn như (bàn là điện, điều hòa nhiệt độ, máy sưởi, bình nóng lạnh...) vào giờ cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ trong các ngày Tết, đặc biệt là đêm giao thừa.

10. Trạm y tế tăng cường công tác dự báo; thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân, dịch bệnh truyền nhiễm, với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng.

Chủ động trong việc kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tổ chức công tác khám, chữa bệnh, chỉ đạo và phân công cán bộ, nhân viên của Trạm y tế ứng trực 24/24 giờ; chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, cơ sở thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế đảm bảo khám và điều trị cho người bệnh nhân trong dịp Tết. Trạm y tế xây dựng Kế hoạch dự trữ đủ thuốc, vật tư đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, nhất là các loại thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông – Xuân.

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, trường học, các Hợp tác xã, Trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí cán bộ, công chức căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để xây dựng kế hoạch, phương án và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân xã qua Công chức văn phòng thống kê (Hoặc qua các số điện thoại sau: 0237.749.954; 0904.587.582; 0966.681.928)/.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- BTV Đảng uỷ-T.Tr HĐND (b/c);
- MTTQ, Các ngành đoàn thể (p/h);
- Ban CA xã, Ban CHQS (t/h);
- Cán bộ, công chức xã (t/h);
- HT các Trường học trên địa bàn (t/h);
- Trưởng trạm y tế (t/h);
- Chủ tịch HĐQT HTX (t/h);
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (t/h);
- Trưởng các Làng văn hóa (t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Phụng

